



STATE OF CONNECTICUT



Tháng 10 năm 2024

Kính gửi Các bậc phụ huynh và người giám hộ,

An toàn và phúc lợi của trẻ em và mọi người trong trường học của chúng ta là ưu tiên hàng đầu. Gần đây, có một số mối đe dọa đối với các trường học ở Connecticut, điều này đã gây ra sự lo ngại để hiểu khi nào học bắt đầu - thời gian mà thường ngập tràn sự hào hứng và hy vọng.

Khi trường của con quý vị biết về các mối đe dọa tiềm ẩn, xin hãy yên tâm rằng hiệu trưởng và các nhân viên nhà trường cam kết sẽ chia sẻ thông tin với các gia đình và cộng đồng trường học trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, có thể có những hạn chế về nội dung chia sẻ do tính nhạy cảm của thông tin và nhu cầu bảo vệ an toàn cho mọi người. Cảnh sát địa phương và các nhân viên ứng phó khẩn cấp là thành viên của các Ủy ban An ninh và An toàn Trường học, họ luôn cập nhật về bất kỳ mối đe dọa nào xảy ra và hợp tác chặt chẽ với nhân viên nhà trường để xử lý các vấn đề an toàn.

Tất cả các trường học ở Connecticut phải có một Kế hoạch An ninh và An toàn Trường học, được lập có ý kiến tham gia từ các Ủy ban An ninh và An toàn Trường học. Các kế hoạch này tập trung vào năm lĩnh vực quan trọng: phòng ngừa, bảo vệ, giảm thiểu, phản ứng, và phục hồi. Cụ thể, các nỗ lực về phòng ngừa bao gồm ngăn chặn bạo lực trước khi nó xảy ra, giữ cho mọi người an toàn và có tinh thần cảnh giác, phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp, và chia sẻ thông tin hiệu quả. Để giữ an toàn cho mọi người, các trường sẽ không công khai chia sẻ chi tiết cụ thể về Kế hoạch An ninh và An toàn Trường học của họ.

An toàn và an ninh bắt đầu từ gia đình, và chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người chăm sóc giúp chúng tôi thực hiện điều này. Dưới đây là một số cách mà các gia đình có thể hỗ trợ các trường học an toàn:

- Theo dõi hoạt động trực tuyến của trẻ, cũng như các nền tảng mạng xã hội và trò chơi mà chúng sử dụng.
- Thảo luận với trẻ về sự nghiêm trọng của các mối đe dọa đối với trường học, nhấn mạnh rằng chúng không phải là trò đùa vô hại. Những mối đe dọa và báo cáo sai sự thật có thể gây ra sự sợ hãi và dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm bắt giữ.
- Không cho phép trẻ mang súng đồ chơi hoặc vũ khí giả đến trường vì chúng có thể bị coi là thật, khiến người khác sợ hãi, gây rối loạn ngày học, và dẫn đến trẻ bị kỷ luật, bao gồm đình chỉ hoặc đuổi học.
- Giám sát thông tin cá nhân mà trẻ chia sẻ trực tuyến, vì nó có thể bị lạm dụng bởi những kẻ lạ trên internet và các nền tảng trò chơi.
- Khuyến khích trẻ báo cáo bất kỳ mối đe dọa hoặc hành vi đe dọa nào mà chúng thấy cho cảnh sát địa phương hoặc trường học.
- Làm gương tốt trên mạng xã hội, vì trẻ em học hỏi từ người lớn cách hành xử trực tuyến. Đừng chia sẻ lại các mối đe dọa mà quý vị thấy trên mạng xã hội, thay vào đó hãy thông báo cho cảnh sát.
- Luật Connecticut yêu cầu rằng nếu quý vị có súng trong nhà, chúng phải được cất giữ trong các hộp kín để trẻ không thể tiếp cận.

Cảm ơn sự ủng hộ liên tục của quý vị. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp giữ an toàn cho học sinh và cộng đồng trường học của chúng ta.

Trân trọng,

Ned Lamont
Thống đốc bang Connecticut

Charlene M. Russell-Tucker
Ủy viên Sở Giáo dục Tiểu Bang Connecticut

Ronnell A. Higgs
Ủy viên Sở Dịch vụ Khẩn cấp và Bảo vệ
Công cộng Tiểu Bang Connecticut